
Fundargerð Nemendaráðs ÖSE
Miðvikudagur 24. maí 2023

Mætt voru:
Kennarar: Ragnheiður.
8.bekkur:Agla, Patt og Arna.
9.bekkur: Danijela, Embla, Hugrún og Elisabeth.
Stjórnendur: Sigrún skólastjóri, Einar Birgir aðstoðarskólastjóri og Sigrún Erla deildarstjóri.

Málefni fundar:
● Stjórnendur mættu á fund og ræddu næsta vetur.
● Álfhólsskóli stefnir á að verða réttindaskóli UNICEF og nemendaráð mun taka þátt í þeirri

vinnu.
● Sjoppa í matsal, framhald næsta vetur.

○ Stjórnendur leggja til viku vaktir nemenda í stað þess að skipta hvern dag.
○ Sjoppan verður áfram í umsjón 10.bekkinga sem hluti af fjáröflun fyrir

útskriftarferð.
○ Hugmynd um að bjóða upp á sætan bita einu sinni í viku.

● Umgengni rædd.
● Stundatöflur næsta vetur.

○ 9. b. ræddi langan skóladag á föstudögum og óskuðu eftir breytingum.
○ Stjórnendur sammála um að breyta þessu næsta vetur.

● Valfög
○ Fjölbreytt val í boði næsta vetur og vonandi verður hægt að láta nemendur velja

áður en skóla lýkur þannig að valgreinar verði klárar næsta haust.
● Húsgögn í miðrými.

○ Stefnt á að kaupa tvö hringborð og stóla fyrir næsta vetur.
● BÍP næsta vetur.

○ Nemendur vilja meira aðgengi að list- og verkgreina stofum í BÍP lotum.
○ Humyndir um vagn eða stofu fyrir skapandi vinnu.
○ Íslenska og stærðfræði mögulega kennd ,,sér’’ einn og einn tíma í BÍP lotum.

Fundi slitið kl. 12:30

Framundan:
● Sumarfrí

Fundarritari: Ragnheiður Eggertsdóttir.


